



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 7501 – 7506 (7502,7501)

ที่ อว 8201.01/05๖๑

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

เรียน อธิการบดี

ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ที่ประชุมมีมติรับทราบตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาของผู้รับผิดชอบ (ดังข้อมูลที่แนบ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับระบุ ในเอกสารประชุมวาระ 1.4.2 เรื่องรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามมติไม่แจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตระบุผลในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.4.2 ว่า “ยังไม่ดำเนินการตามมติ”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ทราบและมอบตามเสนอ

๒๕ ก.พ. ๖๓

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ
1. วิชาการ			
1.1	<p>เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีความเสี่ยงในกรณีจำนวนผู้เรียน</p> <p>มติ เห็นชอบในหลักการ และมอบอธิการบดีดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรมีการประเมินคุณภาพ และสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้เรียนก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 2. ผู้จัดทำหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนมุมมองจากผู้สอนเป็นมุมมองของผู้เรียน 3. ควรให้มีหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ 4. ควรมีการลดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรด้วย 5. ควรให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณากรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 6. ฝ่ายวิชาการควรมีการหารือกับคณะต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และอาจให้มีโครงการนำร่องในบางคณะ 	1/2562	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
1.2	<p>เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตร</p> <p>มติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับทราบ 2. มอบอธิการบดีศึกษาและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 	6/2562	หัวหน้าฝ่ายนิติการ ดำเนินการตามมติ ข้อ 2.
	<p>เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นปรับลดแผนการรับนิสิตหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561</p> <p>มติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นปรับลดแผนการรับนิสิตหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป</p>	11/2562	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร</p> <p>มติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตรตามเสนอดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2561 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 10) หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 และให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 11) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 12) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 13) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2562 และให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 	11/256 2	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ
	<p>14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร การเกษตรอย่างยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>15) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p>		
2. การเงิน			
-	- ไม่มี	-	-
3. แนวทางการดำเนินงาน			
3.1	<p>เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์</p> <p>มติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้อธิการบดีดำเนินการหาผู้มีความเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งคณบดีและให้เสนอแผนการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา อีกครั้ง</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนิสิตที่ระบุในแผนการรับน้อยเกินไปแต่สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้วย 2. ต้องทำความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นที่จะใช้โรงพยาบาล พัทลุงเป็นแหล่งฝึก 3. ควรมีแผนการเงินและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่สัมพันธ์กับจำนวนนิสิต 4. ชุมชนควรมีส่วนร่วมช่วยมหาวิทยาลัยในการระดมทุน 	3/2561	อธิการบดี
	<p>มติ รับทราบ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในระยะแรก จะพบปัญหานานับประการ มหาวิทยาลัยต้องช่วยปรับระดับประกันและช่วยหาแหล่ง งบประมาณสนับสนุนโดยไม่ควรให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ต้องดำเนินงานเพียงลำพัง</p>	5/2562	
	<p>มติ มอบนายसानันท์ สุพรรณชนะบุรี ผลักดันการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ให้อยู่ในนโยบายของรัฐบาล และเป็นผู้แทนในฐานะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการ ดำเนินงานในการก่อสร้างอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา กับผู้บริหารโรงพยาบาลพัทลุง</p>	6/2562	

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ
3.2	<p>เรื่อง โครงการประหยัดพลังงานเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแผง Solar rooftop</p> <p>มติ เห็นชอบหลักการโครงการประหยัดพลังงานเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแผง Solar rooftop โดยมอบอธิการบดีศึกษาข้อมูลทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง โดยนำผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องปรึกษาหารือร่วมกับ นายชาณุวิทย์ อมตะมาตุชาติ และให้นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาถ่วงถ่วง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง</p>	8/2562	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
4. เรื่องอื่น ๆ			
4.1	<p>เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>มติ มอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยปรับปรุงแนวทางแผนการบริหารความเสี่ยงและเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณา</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต อาจเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ หากเกิดขึ้นมักส่งผลในทางลบต่อองค์กร ซึ่งเรียกว่าความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risks) หลายน้องกรเข้าใจผิดคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิด คือความเสี่ยง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เต็มไปด้วยการระบุถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งในทางหลักการปัญหาเป็นคนละสิ่งกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การแก้ปัญหา การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญมากต่อสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน และในบางครั้งอาจมีผลกระทบถึงการดำรงอยู่ขององค์กร สภามหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีระบบที่ให้ได้รับทราบว่ามีฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องนี้ดีแล้วหรือไม่อย่างไร ฝ่ายบริหารจึงต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ โดยต้องระบุความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ให้ตรงและครบตามความเป็นจริงว่าได้แก่อะไรบ้าง แต่ละความเสี่ยงจะต้องได้รับการประเมินระดับสูง-ต่ำ ให้ตรงความจริงมากที่สุดเช่นกัน โดยพิจารณาจากโอกาส และ ผลกระทบ ถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ เมื่อระบุความเสี่ยงแล้วก็ต้องพิจารณาว่าจะบริหารหรือลดความเสี่ยงแต่ละอย่างได้อย่างไรโดยมาตรการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งโดยหลักการคือลดโอกาสเกิด(หากควบคุมได้) และหรือ เตรียมการเพื่อลดผลกระทบถ้าความเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงไม่ได้สัมพันธ์กับระยะเวลา จำเป็นต้องมีการทบทวนความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ เสมอ นอกจากนั้นมาตรการบริหารความเสี่ยงหลายอย่างต้องใช้จ่ายเงินจึงมีส่วนที่ต้องพิจารณาเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณด้วย</p>	8/2561	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ
4.2	<p>เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p> <p>มติ มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป</p>	2/2562	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
4.3	<p>เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>มติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับทราบ 2. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการพิจารณาในรายละเอียด กรณีพบปัญหาร้ายแรงให้หารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเสนอ สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ควรรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2) ให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลา และงบประมาณในการดำเนินงาน 3) กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ทำหนังสือชี้แจงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 4) ให้ผู้บริหารส่วนงาน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานจากผู้บริหารส่วนงาน หน่วยงาน เพื่อรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด 5) ให้มหาวิทยาลัยรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกหนี่งค้ำงแก่ให้ สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ 	5/2562	<ol style="list-style-type: none"> 1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 2) หัวหน้าฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน 3) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ
4.4	<p>เรื่อง ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศ (1 กรกฎาคม 2539 – 30 มิถุนายน 2562)</p> <p>มติ รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เสนอข้อมูลผลการดำเนินการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศให้สภามหาวิทยาลัยทราบ</p>	7/2562	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
4.5	<p>เรื่อง Data Science</p> <p>อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า Data Science กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากใช้ในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการใช้ Data Science ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและการจัดการเรียนการสอน</p> <p>มติ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยศึกษาเรื่อง Data Science</p>	9/2562	อธิการบดี

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

1. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มติที่เกี่ยวข้อง

สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) และรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแนวคิดและกลยุทธ์ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 (7) และ (10) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 กำหนดอำนาจและหน้าที่ของเลขานุการไว้ดังนี้

“(7) ให้เลขานุการมีอำนาจและหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง”

“(10) ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย”

2. สารที่เสนอ

ฝ่ายเลขานุการรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ให้ทราบ จำนวน 14 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานจำนวน 13 เรื่อง ดังนี้

- 1) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีความเสี่ยงในกรณีจำนวนผู้เรียน
- 2) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตร
- 3) เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นปรับลดแผนการรับนิสิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561
- 4) เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร
- 5) เรื่อง โครงการประหยัดพลังงานเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแผง Solar rooftop
- 6) เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ
- 7) เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
1. วิชาการ								
1.1	<p>เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีความเสี่ยงในกรณี จำนวนผู้เรียน</p> <p>มติ เห็นชอบในหลักการ และมอบอธิการบดีดำเนินการ ตามข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก ครั้ง</p> <p>ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรมีการประเมินคุณภาพ และสำรวจข้อมูลความ ต้องการของผู้เรียนก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 2. ผู้จัดทำหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนมุมมองจากผู้สอนเป็น มุมมองของผู้เรียน 3. ควรให้มีหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุก ช่วงวัยได้เรียนรู้ 4. ควรมีการลดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรด้วย 5. ควรให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณากรอบแนวคิดในการ พัฒนาหลักสูตร 	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2562	2	-		√	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
	6. ฝ่ายวิชาการควรมีการหารือกับคณะต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และอาจให้มีโครงการนำร่องในบางคณะ							
1.2	เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตร มติ 1. รับทราบ 2. มอบอธิการบดีศึกษาและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติข้อ 2.	6/2562	2	-		√	
1.3	เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นปรับลดแผนการรับนิสิตหลักสูตรครุศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาครุศึกษาศาสตร์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 มติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นปรับลดแผนการรับนิสิต หลักสูตรครุศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาครุศึกษาศาสตร์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป	ฝ่ายวิชาการอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อมูลการปรับแผนการรับนิสิตไปยังฝ่ายแผนงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อจัดส่งไปยังปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	11/2562	2	หนังสือฝ่ายวิชาการ ที่ อว 8202.03/0444 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ		√	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
1.4	<p>เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร</p> <p>มติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตรตามเสนอ ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p>	<p>ฝ่ายวิชาการอยู่ระหว่างดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม</p>	11/2562	2	หนังสือฝ่ายวิชาการ ที่ อว 8202.03/0444 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ		√	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
	<p>5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2561 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>10) หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 และให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p>							

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ
	<p>11) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>12) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>13) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2562 และให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p> <p>15) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป</p>							

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
2. การเงิน								
3. แนวทางการดำเนินงาน								
3.1	<p>เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์</p> <p>มติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้อธิการบดีดำเนินการหาผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งคณบดีและให้เสนอแผนการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนนิสิตที่ระบุในแผนการรับน้อยเกินไปตั้งแต่สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้วย ต้องทำความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นที่จะใช้โรงพยาบาลที่ถูกลงเป็นแหล่งฝึก ควรมีแผนการเงินและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่สัมพันธ์กับจำนวนนิสิต ชุมชนควรมีส่วนร่วมช่วยมหาวิทยาลัยในการระดมทุน 	<p>อธิการบดี และรองอธิการบดี</p> <p>ฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการ</p> <p>สภามหาวิทยาลัย ได้เสนอเรื่อง การ</p> <p>จัด ตั้ง ค ณ ะ พ ท ย ศ า ส ต ร</p> <p>มหาวิทยาลัยทักษิณ และการแต่งตั้ง</p> <p>คณบดีคณะแพทยศาสตร์ บรรจุเข้า</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมสภา</p> <p>มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2563</p> <p>เรียบร้อยแล้ว</p>	3/2561	2	-	√		

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
	<p>มติ รับทราบ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในระยะแรกจะพบปัญหานานับประการ มหาวิทยาลัยต้องช่วยปรับระดับประกันและช่วยหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโดยไม่ควรให้คณะแพทยศาสตร์ต้องดำเนินงานเพียงลำพัง</p>	<p>อธิการบดี และรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการ สภามหาวิทยาลัย ได้เสนอเรื่อง การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และการแต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว</p>	5/2562	2	-	✓		
	<p>มติ มอบนายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี ผลักดันการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ให้อยู่ในนโยบายของรัฐบาล และเป็นผู้แทนในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในการก่อสร้างอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา กับผู้บริหารโรงพยาบาลพัทลุง</p>		6/2562	2				

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
3.2	เรื่อง โครงการประหยัดพลังงานเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแผง Solar rooftop มติ เห็นชอบหลักการโครงการประหยัดพลังงานเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแผง Solar rooftop โดยมอบอธิการบดีศึกษาข้อมูลทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง โดยนำผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องปรึกษาหารือร่วมกับนายชาณุวิทย์ อมตะมาหุชาติ และให้นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง	ฝ่ายแผนงานได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน โครงการประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแผง Solar rooftop 2. มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 วิทยาเขต ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีจ้างเหมาบริษัทภายนอก - ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีมหาวิทยาลัยจะดำเนินการทำเอง - ดำเนินการเขียนโครงการจัดทำแผง Solar rooftop เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อ กระทรวงพลังงาน	8/2562	2	หนังสือฝ่ายแผนงาน ที่ อว 8202.02/0110 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วาระที่ 3.2		√	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
4. เรื่องอื่น ๆ								
4.1	<p>เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>มติ มอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยปรับปรุงแนวทางแผนการบริหารความเสี่ยงและเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณา</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต อาจเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ หากเกิดขึ้นมักส่งผลในทางลบต่อองค์กร ซึ่งเรียกว่า ความเสี่ยงระดับองค์กร(Enterprise Risks) ทลายองค์กรเข้าใจผิดคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิด คือความเสี่ยง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เต็มไปด้วยการระบุถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งในทางหลักการปัญหาเป็นคนละสิ่งกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การแก้ปัญหา การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญมากต่อสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน และในบางครั้งอาจมีผลกระทบถึงการดำรงอยู่ขององค์กร สภามหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีระบบที่ให้ได้รับทราบว่าฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องนี้ดีแล้วหรือไม่อย่างไร ฝ่ายบริหารจึงต้อง</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8/2561	2	-		✓	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
	<p>ดำเนินการอย่างเป็นระบบและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ โดยต้องระบุความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ให้ตรงและครบตามความเป็นจริงว่าได้แก่อะไรบ้าง แต่ละความเสี่ยงจะต้องได้รับการประเมินระดับสูง-ต่ำ ให้ตรงความจริงมากที่สุดเช่นกัน โดยพิจารณาจากโอกาส และ ผลกระทบ ถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ เมื่อระบุความเสี่ยงแล้วก็ต้องพิจารณาว่าจะบริหารหรือลดความเสี่ยงแต่ละอย่างได้อย่างไรโดยมาตรการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งโดยหลักการคือลดโอกาสเกิด(หากควบคุมได้) และหรือเตรียมการเพื่อลดผลกระทบถ้าความเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงไม่ได้สัมพันธ์กับวงเวลา จำเป็นต้องมีการทบทวนความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ เสนอ นอกจากนั้นมาตรการบริหารความเสี่ยงหลายอย่างต้องใช้จ่ายเงินจึงมีส่วนที่ต้องพิจารณาเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณด้วย</p>							

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
4.2	เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 มติ มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล งานและการตรวจสอบภายใน และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทักษิณ ว่าด้วย กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ และการ ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... บรรจุเข้า ระเบียบวาระ การ ประชุม คณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภา มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว	11/2562	2	หนังสือฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ อว 8202.05/096 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563		✓	
4.3	เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มติ 1. รับทราบ 2. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล งานของมหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณาในรายละเอียด กรณีพบ ปัญหาร้ายแรงให้หารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเสนอ สภา มหาวิทยาลัยอีกครั้ง	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้ เสนอเรื่องรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรรจุเข้าระเบียบ วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว	5/2562	2	หนังสือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/0025 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของมหาวิทยาลัย ทักษิณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		✓	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>1) ควรรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>2) ให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลา และงบประมาณในการดำเนินงาน</p> <p>3) กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ทำหนังสือชี้แจงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>4) ให้ผู้บริหารส่วนงาน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานจากผู้บริหารส่วนงาน หน่วยงาน เพื่อรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>5) ให้มหาวิทยาลัยรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกหน้าค่างทำให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ</p>							

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
4.4	<p>เรื่อง ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศ (1 กรกฎาคม 2539 – 30 มิถุนายน 2562)</p> <p>มติ รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เสนอข้อมูลผลการดำเนินการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศให้สภามหาวิทยาลัยทราบ</p>	<p>งานวิเทศสัมพันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์สถานะความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศทั้งหมด เพื่อจะได้กำหนดทิศทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมีความความต่อเนื่องซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการบางส่วนไปแล้วโดยการจัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นความร่วมมือกับต่างประเทศ</p>	7/2562	2	หนังสืองานวิเทศสัมพันธ์ที่ อว 8202.04/0302 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ		✓	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
4.5	เรื่อง Data Science อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า Data Science กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากใช้ในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการใช้ Data Science ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และการจัดการเรียนการสอน มติ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยศึกษาเรื่อง Data Science	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9/2562	2	-		✓	
4.6	เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระการเปลี่ยนแปลงสรุป ดังนี้	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอเรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กฎ บัตร คณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่	11/2562	2	หนังสือฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ อว 8202.05/096 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563		✓	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ณ ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
	<p>1. ยกเลิกมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รหัส และหัวข้อ 1311, 1312, 1321, 1322, 2450 และ 2431</p> <p>2. ยกเลิกคำนิยาม ข้อความ และเพิ่มความ ในส่วนหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 1 คำว่า “คณะกรรมการ” และ “คณะกรรมการตรวจสอบ” ข้อ 3, ข้อ 12, ข้อ 17(3)(6), ข้อ 22 และข้อ 24</p> <p>มติ รับทราบและมอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	1/2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว						
4.7	<p>เรื่อง กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอลาออก</p> <p>มติ รับทราบและมอบประธานคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไปพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบและกำหนดวาระของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้ชัดเจน</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11/2562	2	-		√	

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
4.8	เรื่อง แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักส่งเสริมการบริการ วิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2563 - 2567) มติ 1) เห็นชอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักส่งเสริม การบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2563 - 2567) 2) อนุมัติการจัดตั้งสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและ ภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 3) อนุมัติยุบเลิกวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และภารกิจบริการ วิชาการของฝ่ายวิชาการ 4) อนุมัติการโอนย้ายบุคลากร สินทรัพย์ และงบประมาณ จากวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และภารกิจบริการวิชาการของฝ่าย วิชาการไปยังสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดทำ แผนปฏิบัติงานเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	ฝ่ายบริหารงานสภา มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการดังนี้ - ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะ ไปยัง ผู้เกี่ยวข้อง และได้เสนอประกาศ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม เรียบร้อยแล้ว - จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย ทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพันธกิจ ของฝ่ายวิชาการ และการโอนย้าย บุคลากร สินทรัพย์ งบประมาณ จากวิทยาลัย ภูมิปัญญาชุมชนและ จากภารกิจบริการวิชาการสังกัดฝ่าย วิชาการ ไปสังกัดสำนักส่งเสริมการ บริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามเรียบร้อยแล้ว	11/2562	2	ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพันธกิจของ ฝ่ายวิชาการ และการโอนย้าย บุคลากร สินทรัพย์ งบประมาณ จาก วิทยาลัย ภูมิปัญญาชุมชนและจาก ภารกิจบริการวิชาการสังกัด ฝ่ายวิชาการ ไปสังกัดสำนักส่งเสริม การบริการวิชาการและภูมิปัญญา ชุมชน	✓		

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับที่	เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรค	ประชุม สภา ครั้งที่	ข้อมูล ไตรมาส	หลักฐาน/วิธีการรับผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ
		ฝ่ายนิติการได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา		2	ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 6)		√	
		ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 4799/2262 เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยย้ายสังกัดและตัดโอนตำแหน่ง		2	หนังสือฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่ อว 8202.01/7717 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยย้ายสังกัดและตัดโอนตำแหน่ง	√		